



แนวปฏิบัติคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

เรื่อง การประพฤติตนของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่พึงกระทำ (Do's)

และไม่พึงกระทำ (Don'ts) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้จัดทำแนวทางการประพฤติตนของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่พึงกระทำ (Do's) และไม่พึงกระทำ (Don'ts) เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางการประพฤติตนของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่พึงกระทำ (Do's) และไม่พึงกระทำ (Don'ts) ให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การประพฤติตนที่พึงกระทำ (Do's)	การประพฤติตนที่ไม่พึงกระทำ (Don'ts)
แสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ และเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตระหนักในบทบาท หน้าที่ที่รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ	ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่องาน ต่อมหาวิทยาลัยและคณะฯ
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และกล้าแสดงความคิดเห็นหรือทักท้วงเมื่อพบว่ามีกรกระทำที่ไม่ถูกต้อง	ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความพึงพอใจส่วนตัวหรือปล่อยปละละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ป็นธรรม
ปฏิบัติหน้าที่โดยถึงถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตสาธารณะ	ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ส่วนตนมากกว่าคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ เชื่อมั่นในระบบการทำงานเป็นทีม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความพึงพอใจส่วนตน ไม่คำนึงถึงความสำเร็จของงาน

การประพฤติตนที่พึงกระทำ (Do's)	การประพฤติตนที่ไม่พึงกระทำ (Don'ts)
ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ	เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้แก่มหาวิทยาลัย และคณะฯ และตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองต้องดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี	กระทำการใด ๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่มหาวิทยาลัย และคณะฯ

ทั้งนี้ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ให้คณบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของคณบดีให้ถือเป็นที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภัคดีพิณิจ)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567